

การเกิดประชาคมอาเซียนกับการศึกษาของประเทศไทย (๑๕)

จากฉบับที่แล้ว ‘อนุสารอุดมศึกษา’ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของการจัดทำยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ที่สถาบันอุดมศึกษาไทยได้นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการรายสถาบัน

ฉบับนี้ ‘อนุสารอุดมศึกษา’ ขอนำข้อมูลผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน โครงการการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการ ASEAN International Mobility for Students มาแนะนำให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดดังนี้



โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน

สกอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรด้านอุดมศึกษาไทย อันจะเป็นการสร้างศักยภาพของบัณฑิตในอนาคตให้มีความสามารถตอบสนองตลาดแรงงานและการเคลื่อนย้ายกำลังคนระหว่างสมาชิกของประชาคมอาเซียน และเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสมาชิกอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษาบาฮาซามาเลเซีย และภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้อยู่ในระดับที่ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี (Proficiency working Level)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สกอ. ได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนรวม ๕๓ โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียน จำนวน ๖ โครงการ
- โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน ๑๐ โครงการ
- โครงการจัดทำหลักสูตรร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน ๘ โครงการ
- โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้แก่ นักศึกษาและ

อาจารย์ จำนวน ๒๙ โครงการ

การนำไปใช้ประโยชน์

๑. อาจารย์ บุคลากร และสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ผลการวิจัยที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีผลในทางปฏิบัติจริง

๒. อาจารย์ บุคลากร และสถาบันอุดมศึกษาไทยได้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนำไปสู่การตอบสนองตลาดแรงงานและการเคลื่อนย้ายกำลังคนระหว่างสมาชิกของประชาคมอาเซียน



โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สกอ. ได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาค และส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งใช้การศึกษานำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน

กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป จากสถาบันอุดมศึกษาไทยไปศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๔ เดือน อย่างน้อย ๒ รายวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทยอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต

สกอ. ได้สนับสนุนให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน ประเทศที่นักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยน ได้แก่ เวียดนาม ๒๐ คน อินโดนีเซีย ๑๓ คน มาเลเซีย ๓ คน ฟิลิปปินส์ ๒ คน และ กัมพูชา ๑ คน

การนำไปใช้ประโยชน์

๑. นักศึกษาไทยได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอาเซียน
๒. นักศึกษาไทยสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด



โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สกอ. ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ไทย และจีน เฉพาะมณฑลยูนนานและมณฑลกว่างสี) และส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเครือข่ายทางวิชาการระดับอุดมศึกษาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

กิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ข้าราชการข้อมูลและการวิจัยร่วมระดับอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเป็นการให้ทุนแลกเปลี่ยนสองทาง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน จำแนกเป็น บุคลากรไทย จำนวน ๔ คน บุคลากรจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน ๘ คน นักศึกษาไทย จำนวน ๑๖ คน และนักศึกษาจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน ๒ คน

การนำไปใช้ประโยชน์

๑. สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสร้างและขยายความร่วมมือระดับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
๒. นักศึกษาและบุคลากรได้มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางภาษา สังคม วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับตัวเพื่อทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมในอนาคต



โครงการ ASEAN International Mobility for Students

สกอ. ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ดำเนินโครงการนำร่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสามารถเป็นตัวกระตุ้นการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค

ผู้แทนประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ Agriculture, Language/Culture, Hospitality & Tourism, International Business, Food Science & Technology และตั้งเป้าหมายว่าให้แต่ละประเทศส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศละ ๕๐ คน เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา และให้มีการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกันอย่างน้อย ๑๘ หน่วยกิต โดย สกอ. ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ (ชั้นประหยัด) และค่าประกันสุขภาพ นอกจากนี้มีแผนขยายกรอบในการแลกเปลี่ยนไปจนครบ ๑๐ ประเทศอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สกอ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งนักศึกษาไทย จำนวน ๔๓ คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา